



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เลื่อนการประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปจากเดิม วันอังคาร ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) คลี่คลาย ประกอบกับ นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นั้น

บัดนี้ ได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวังตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบกับ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑๘) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ยกเว้นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่างๆ คำแนะนำของทางราชการ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓๗๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับ หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว๑๘๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่องการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ จึงกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ วันพุธ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรินทร์ สืบซึ้ง)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔			
ตำแหน่ง	เวลา	วิธีการประเมิน	สถานที่
นักวิชาการสาธารณสุข	๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.	สัมภาษณ์	หน่วยที่ ๑ โรงพยาบาลธัญบุรี
			หน่วยที่ ๓ โรงพยาบาลลำลูกกา
			หน่วยที่ ๖ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
			หน่วยที่ ๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี
			หน่วยที่ ๙ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว
			หน่วยที่ ๑๐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)			หน่วยที่ ๒ โรงพยาบาลคลองหลวง
			หน่วยที่ ๓ โรงพยาบาลลำลูกกา
			หน่วยที่ ๔ โรงพยาบาลหนองเสือ
นักโภชนาการ			หน่วยที่ ๑ โรงพยาบาลธัญบุรี
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์			หน่วยที่ ๓ โรงพยาบาลลำลูกกา
นักเทคนิคการแพทย์			หน่วยที่ ๓ โรงพยาบาลลำลูกกา
นักวิชาการพัสดุ			หน่วยที่ ๔ โรงพยาบาลหนองเสือ
			หน่วยที่ ๕ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
นักจิตวิทยาคลินิก			หน่วยที่ ๒ โรงพยาบาลคลองหลวง
พยาบาลวิชาชีพ			หน่วยที่ ๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี
แพทย์แผนไทย			หน่วยที่ ๑๐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง
นักวิชาการเงินและบัญชี			หน่วยที่ ๕ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข			หน่วยที่ ๑๐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง
นายช่างเทคนิค	หน่วยที่ ๑ โรงพยาบาลธัญบุรี		
ผู้ช่วยพยาบาล	หน่วยที่ ๑ โรงพยาบาลธัญบุรี		
ผู้ช่วยทันตแพทย์	หน่วยที่ ๔ โรงพยาบาลหนองเสือ		
พนักงานบริการ	หน่วยที่ ๔ โรงพยาบาลหนองเสือ		
พนักงานประจำห้องยา	หน่วยที่ ๑ โรงพยาบาลธัญบุรี		
พนักงานช่วยเหลือคนไข้	หน่วยที่ ๑ โรงพยาบาลธัญบุรี		
	หน่วยที่ ๒ โรงพยาบาลคลองหลวง		
	หน่วยที่ ๓ โรงพยาบาลลำลูกกา		
	หน่วยที่ ๔ โรงพยาบาลหนองเสือ		
	หน่วยที่ ๕ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว		
	หน่วยที่ ๖ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์		
	หน่วยที่ ๗ โรงพยาบาลสามโคก		
พนักงานพิมพ์	สัมภาษณ์/ ปฏิบัติ	หน่วยที่ ๕ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว	



## ข้อปฏิบัติในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019(COVID-19) ตามมาตรการการป้องกัน ควบคุม และบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งปฏิบัติตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีกำหนด ดังนี้

๑. แสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินฯ ทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการประเมินฯ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ ก็ได้
๒. ผู้เข้ารับการประเมินฯ สวมหน้ากากอนามัย โดยต้องจัดเตรียมมาเอง
๓. ผู้เข้ารับการประเมินฯ ทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสอบ บริเวณจุดคัดกรองทางเข้าห้องสอบสัมภาษณ์โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเป็นผู้คัดกรอง หากมีอุณหภูมิในร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะถูกแยกในห้องสอบที่หน่วยสอบเตรียมไว้
๔. ผู้เข้ารับการประเมินฯ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้เปิดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะช่วงเวลาที่นั่งโต๊ะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่านั้น
๕. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๖. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมินฯ
๗. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติ ดังนี้
  - ๗.๑. ควรไปถึงสถานที่ประเมินฯ ก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการประเมินฯ แล้ว
  - ๗.๒. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการประเมินฯ โดยเคร่งครัด
  - ๗.๓. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
  - ๗.๔. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
๘. ผู้เข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีอย่างเคร่งครัด
๙. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี, <http://๒๐๓.๑๕๗.๑๐๘.๗/pathum>, หน่วยที่ ๑ ถึง ๑๐ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเอง
๑๐. ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ หรือมีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกันที่มีประวัติเดินทางกลับจากต่างประเทศแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีโดยด่วน ทั้งนี้กรณีผู้เข้ารับการประเมินฯ ละเลย ปกปิดไม่แจ้งข้อมูล ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นภายหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้ารับการประเมินฯ ขาดความรับผิดชอบ ต่อสังคม และถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘